



Tôi đã ghi danh xong, tôi sẽ làm gì tiếp theo?

Khi quý vị đã điền xong đơn ghi danh vào Trường Giảng Dạy Trực Tuyến Philadelphia, nhóm chúng tôi sẽ bắt đầu sắp xếp cho con quý vị vào danh sách học sinh trực tuyến. Quá trình này được tiến hành như sau:

- 1. Xét Duyệt Tuyển Sinh và Thu Nhận:** Nhân viên tuyển sinh và tổ hướng dẫn của chúng tôi sẽ xét duyệt đơn ghi danh của con quý vị xem có đầy đủ hay không, thu thập tất cả các hồ sơ và các kỳ thi xếp lớp (xem trang trước), và đảm bảo rằng quý vị đã lựa chọn các khóa học tốt nhất cho con mình. Nếu có bất cứ thắc mắc hoặc đề xuất gì về việc lựa chọn khóa học, chúng tôi sẽ liên lạc với quý vị bằng email hoặc điện thoại để thảo luận về đề nghị ghi danh. Nếu chúng tôi không có vấn đề gì, con quý vị sẽ được xếp lớp học theo sự lựa chọn của em.
- 2. Thư Chào Mừng và Tài Khoản.** Ở giai đoạn ghi danh, con quý vị sẽ nhận được một lá thư chào mừng từ Trường Giảng Dạy Trực Tuyến Philadelphia bằng đường bưu điện và email. Thư này có ghi tên người dùng của con quý vị và mật khẩu cho hệ thống trường học chẳng hạn như các trang web, tài khoản email, và nhiều hơn nữa. Thư này cũng sẽ kèm theo sổ tay hướng dẫn cho học sinh và phụ huynh. Quý vị nên cùng với con mình đọc sách hướng dẫn này để hiểu rõ những quy định của Trường PVA.

3. **Định Hướng.** Mỗi năm Trường Giảng Dạy Trực Tuyến Philadelphia tổ chức một khóa học định hướng 3 ngày cho học sinh mới và cũ. Khóa học này được thiết lập để giúp cho con quý vị được thành công trong lớp học của mình cùng với kỹ thuật mới mà các em sẽ được sử dụng. **Cũng tại khóa học định hướng này học sinh sẽ nhận máy tính laptop và sách giáo khoa của mình.**

Khóa Học Định Hướng Năm 2013-14 sẽ được tổ chức vào thứ hai ngày 19 tháng 8 cho đến thứ tư ngày 21 Tháng 8 năm 2013. Lịch trình gồm:

Thứ Hai gồm những sinh hoạt để học hỏi, gặp gỡ và chào đón. Những sinh hoạt này được thiết kế để khuyến khích tình bằng hữu giữa những học sinh trực tuyến là những người thường cảm thấy xa cách với các bạn cùng lớp của mình. Những sinh hoạt học tập sẽ giới thiệu khái niệm về học tập trực tuyến như là hệ thống quản lý học tập, văn phòng ảo (Vos), và các ứng dụng máy tính. Học sinh cũng sẽ xem Sổ Tay Hướng Dẫn Học Sinh.

Thứ Ba là ngày ảo mà học sinh có thể hoàn thành từ bất kỳ địa điểm nào. Đây là cơ hội cho học sinh giải quyết những khó khăn vấp phải về kỹ thuật của mình trước khi lớp học bắt đầu. Buổi trình bày Webinar sẽ được thực hiện bởi các thành viên trong nhóm cũng như một số giáo sư khi họ trực tiếp gặp gỡ nhau.

Thứ Tư Ngày cuối cùng của khóa học Định hướng được sắp xếp như là một hội nghị mà học sinh có thể lựa chọn để tham dự theo chủ đề của phiên họp. Chủ đề trước đó bao gồm kỹ năng tự vận động, truyền thông trực tuyến, quản lý thời gian, động cơ học tập, và kỹ năng học tập trực tuyến.

4. **Liên lạc với các thành viên quan trọng của nhóm hỗ trợ.** Tiếp theo, con của quý vị sẽ nhận được liên lạc từ những thành viên trong nhóm nghiên cứu của chúng tôi bao gồm giáo sư, các vị trợ giáo và các liên lạc viên của em, và các vị kỹ thuật viên hỗ trợ kỹ thuật. Mục đích của các cuộc gọi và email là để cho quý vị biết chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ cho quý vị cũng như để trả lời bất kỳ thắc mắc nào của quý vị. Xin vui lòng tiếp cận với các thành viên nào liên lạc với quý vị và tự nhận họ thuộc mạng lưới hỗ trợ cho quý vị.

5. **Báo cáo tiến bộ sẽ bắt đầu.** Phụ huynh và học sinh nhận được báo cáo tiến bộ vào thứ sáu mỗi tuần. Báo cáo này cho thấy những điểm mà con của quý vị có được, điểm số của các em cũng như cho biết các em có theo kịp chương trình học và duy trì tốc độ tốt để hoàn thành khóa học của mình đúng thời gian hay không. Chúng tôi sẽ bắt đầu gửi báo cáo này đến hộp thư của quý vị vào ngày thứ sáu đầu tiên sau khi con quý vị đã ghi danh và tham gia khóa học.

6. **Đến viếng trung tâm học tập!** Vào thời điểm này, điều quan trọng phải nhớ là quý vị có thể sử dụng các trung tâm học tập trong toàn thành phố Philadelphia như là một nguồn trợ giúp về học tập. Tại những địa điểm này sẽ có nhân viên giúp đỡ về học tập, về kỹ năng nghiên cứu, hỗ trợ kỹ thuật, hoặc các dịch vụ khác mà quý vị muốn yêu cầu. Hãy ghé lại và tìm hiểu về môi trường hỗ trợ này mỗi khi quý vị cần trợ giúp!

Giải Đáp Thắc Mắc

Nếu con tôi ghi danh vào giữa năm học và không thể tham dự khóa học định hướng vào tháng 8 của quý vị thì sao? Không thành vấn đề, chúng tôi có thể sắp xếp khóa học định hướng trực tuyến, hoặc chúng tôi có thể sắp xếp cho con em quý vị tham gia một trong những khóa định hướng định kỳ của chúng tôi được tổ chức tại trung tâm học tập.